



ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน ๑ อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ โดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และให้อายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างตามตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มีมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ เลขที่ ๓๒๔/๑๗ ถนนรัฐพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ และผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ
ชำนาญการหรือชำนาญงานขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก
เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อทำสัญญา
ค้ำประกันตามแบบที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์กำหนด โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ
บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนา และสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ) เพื่อเข้ารับ
การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจักรพงษ์ นิลไพรัช)

ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

แนบท้ายประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นางสาวกันยารัตน์ ทันท่อ
๒	๐๐๘	นางสาวปวีณา โยคุณ
๓	๐๑๙	นางสาวประกายลักษณ์ ภูมิพงศ์ไทย
๔	๐๒๗	นางสาวกนกพิชญ์ อีนงาม
๕	๐๐๙	นางสาวสุปราณี เทศประสิทธิ์
๖	๐๐๒	ว่าที่ ร.ต.หญิง กชพร วันตะโคตร
๗	๐๒๕	นางสาวเบญจมาศ เมฆทัฬห
๘	๐๒๐	นางสาวชिरฎาณ์ หงษ์บุญมี

